

Số: 105/BC-UBND

Y Tịch, ngày 24 tháng 7 năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV**

Kính gửi: Thanh tra huyện Chi Lăng

Thực Thực hiện Công văn số 1688/UBND-TTr ngày 22/7/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về việc báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV. UBND xã Y Tịch báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại địa phương từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/7/2024 như sau:

#### **I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC**

**1. Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi trách nhiệm của bộ, ngành, địa phương; việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; việc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực**

##### **1.1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan. UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn luôn được đẩy mạnh thực hiện dưới nhiều hình thức, được triển khai thực hiện từ cấp ủy ủy, chính quyền địa phương, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, cán bộ công chức, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã.

UBND xã phân công 01 công chức Tư pháp - Hộ tịch phụ trách tham mưu về tổ chức triển khai công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Qua đó thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp PCTN theo Nghị quyết của Trung ương, chỉ đạo của tỉnh ủy, UBND tỉnh, huyện ủy, UBND huyện, Đảng ủy xã, nhằm phòng ngừa và từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; xây dựng, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức có phẩm chất đạo đức, có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong công tác PCTN. Đưa công tác PCTN thành nhiệm vụ trọng

tâm, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, tổ chức trên địa bàn xã.

## **1.2. Đánh giá việc tổ chức thực hiện**

a) Tập trung giám sát cơ quan, tổ chức, người đứng đầu, cán bộ chủ chốt ở những lĩnh vực, vị trí công tác dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực và có nhiều khiếu nại, khiếu kiện kéo dài; quan tâm giải quyết dứt điểm những vụ việc gây bức xúc trong cán bộ, công chức và Nhân dân. Tăng cường giám sát trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Qua giám sát không có các dấu hiệu, biểu hiện vi phạm.

b) Thực hiện thường xuyên, nghiêm túc công tác kiểm tra việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là những lĩnh vực liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân và lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra sai phạm để chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong cơ quan. UBND xã đã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ theo quy định tại Thông Tư 13/2019/TT-BNV, ngày 06/11/2019 về Hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố.

c) Tăng cường kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm quy định về chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng. UBND xã đã thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, thanh quyết toán kinh phí đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm và đúng quy định, đơn vị đã ban hành các quyết định theo quy định.

d) Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan bảo vệ pháp luật, thanh tra, kiểm tra có bản lĩnh vững vàng, liêm chính, trung thực, có kiến thức, kỹ năng chuyên môn sâu, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hàng năm 100% các CBCC xã, đảng viên đã thực hiện xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế đã chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá CBCC hàng năm. Trong kỳ báo cáo, 100% CBCC hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

## **2. Đánh giá việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại UBND xã**

### **2.1. Công tác phòng ngừa tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị**

*2.1.1. Kết quả thực hiện công khai, minh bạch theo quy định tại Điều 10 của Luật PCTN 2018*

UBND xã thường xuyên rà soát, thực hiện công khai, minh bạch đầy đủ theo quy định của pháp luật về các nội dung tại trụ sở cơ quan: Niêm yết thủ tục hành chính bằng niêm yết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của xã, trên cổng thông tin điện tử; kê khai tài sản năm 2023; dự toán ngân sách; các chế độ chính sách; kế hoạch đất đai; phí, lệ phí... nhằm thuận lợi cho người dân theo dõi. Thực hiện công

khai số điện thoại của Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã tại phòng tiếp công dân theo quy định, các đồng chí lãnh đạo thực hiện tiếp công dân định kỳ và đột xuất theo quy chế làm việc cơ quan. Nghiêm túc thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động theo các nội dung công khai, minh bạch được quy định từ Điều 11 đến Điều 33 của Luật PCTN.

### 2.1.2. Kết quả cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Chi Lăng về Cải cách hành chính nhà nước huyện Chi Lăng giai đoạn 2021 - 2025. Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ, ban hành Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước giai đoạn 2021 -2030 và Nghị quyết số 60-NQ/TU ngày 15/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 14/01/2024 của UBND huyện Chi Lăng về kế hoạch cải cách hành chính huyện Chi Lăng năm 2024.

Trong kỳ báo cáo, UBND xã Y Tịch đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 22/01/2024 của UBND xã Y Tịch về kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 và các văn bản thực hiện nhiệm vụ theo quy định.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính trên địa bàn xã, tập trung đẩy mạnh cải cách thể chế; nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính; tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức, bộ máy đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Gắn với hoàn thiện bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm, làm cơ sở cho việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục cải thiện và nâng cao chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của xã. Tăng cường kiểm tra, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của công chức để phục vụ doanh nghiệp và Nhân dân, trong đó quan tâm đến kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ.

- UBND xã đã chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính và thực hiện chế độ báo cáo với cấp trên theo quy định.

- Công tác kiểm tra CCHC, được thực hiện thường xuyên, đảm bảo theo quy định, được thực hiện gắn với việc tiếp tục triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chủ đề năm 2021 “**Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bút phá**”, trong năm UBND xã đã tổ chức kiểm tra KLKCHC được **01** đợt ( 01 đợt kiểm tra đột xuất), qua kiểm tra không có CBCC vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đồng thời UBND xã đã nêu ra những hạn chế, tồn tại và đã được các CBCC khắc phục kịp thời<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 05/02/2024, của UBND xã Y Tịch về tự kiểm tra thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2024; Quyết định số 77/QĐ-UBND, ngày 26/01/2022 của UBND xã Y Tịch về thành lập Tổ kiểm tra thực hiện KLKC hành chính năm 2022.

### *2.1.3. Kết quả thực hiện quy tắc ứng xử*

Công tác tổ chức cán bộ được thực hiện theo quy định của Luật cán bộ công chức và các quy chế do cơ quan ban hành. Việc ban hành các văn bản kịp thời, đã góp phần đảm bảo các nhiệm vụ được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả trong cơ quan, trong năm đã thực hiện ban hành các văn bản ở một số lĩnh vực<sup>2</sup>.

### *2.1.4. Kết quả việc ban hành, thực hiện định mức, tiêu chuẩn, chế độ*

Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ theo nguyên tắc công khai, dân chủ và đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn theo quy định đảm bảo hoạt động có hiệu quả.

### *2.1.5. Kết quả kiểm soát xung đột lợi ích*

Trong năm 2023, UBND xã kiểm soát tốt việc xung đột lợi ích, không để xảy ra tình trạng lợi ích của người có chức vụ, quyền hạn hoặc người thân thích tác động hoặc sẽ tác động không đúng đến việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.

### *2.1.6. Kết quả việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức*

UBND xã đã thực hiện rà soát, báo cáo chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, không có công chức thuộc diện phải chuyển đổi vị trí công tác.

### *2.1.7. Kết quả kiểm soát tài sản, thu nhập*

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 124/KH-UBND ngày 04/12/2023 về kê khai tài sản thu nhập năm 2023. Qua thực hiện việc kê khai tài sản thu nhập đối với các CBCC thuộc UBND xã có 04 cán bộ thuộc diện kê khai tài sản hàng năm, đã thực hiện kê khai tài sản theo quy định, đồng thời thực hiện niêm yết công khai, kê khai tài sản năm 2023. Trong tháng 07/2024 Thực hiện cho kê khai tài sản thu nhập lần đầu đối với 02 công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường; kế toán mới được tuyển dụng. UBND xã không nhận được các ý kiến đóng góp, góp ý, kiến nghị, phản ánh về tài sản của các cán bộ công chức thuộc diện kê khai tài sản.

Kết quả thực hiện quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn; việc xử lý vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Thực hiện việc minh bạch tài sản, thu nhập theo Luật PCTN; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập. Thời gian qua không có trường hợp nào bị xử lý vi phạm về kê khai tài sản, thu nhập. Trong kỳ báo cáo, không có CBCC bị xử lý các hành vi tham nhũng.

### *2.1.8. Kết quả chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2021-2025*

---

<sup>2</sup> Quyết định số 125/QĐ-UBND ngày 08/03/2022 Ban hành quy chế văn hóa công sở, quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức trong cơ quan.

UBND xã đã chỉ đạo, phân công công chức có trình độ phù hợp phụ trách các lĩnh vực nhằm thực hiện có hiệu quả nhất; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ, áp dụng phần mềm trong một số lĩnh vực chuyên môn như tư pháp, tài chính...Thực hiện thanh toán tiền lương, phụ cấp...qua ngân hàng.

Các biện pháp bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của cán bộ, công chức, viên chức và người dân theo quy định của pháp luật. Triển khai hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin; sử dụng đường truyền cáp quang và mạng nội bộ; 100% Cán bộ công chức thực hiện chuyển văn bản qua phần mềm iOffice và thư điện tử của cơ quan. Kịp thời thành lập trang thông tin điện tử của xã; thư điện tử công vụ của cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức đi vào hoạt động có hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu về cung cấp thông tin, chỉ đạo điều hành, quản lý Nhà nước trên địa bàn xã. Thực hiện cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý, khai thác có hiệu quả trang thông tin điện tử của xã. Nâng cao chất lượng hoạt động của bộ phận "một cửa, một cửa liên thông", tăng cường kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Hiện nay 100% thủ tục hành chính được tiếp nhận thông qua dịch vụ công.

### **3. Đánh giá việc phát hiện và xử lý tham nhũng:**

#### **3.1. Việc phát hiện hành vi tham nhũng**

Công tác phòng, chống tham nhũng luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, đôn đốc sát sao từ cấp Ủy, chính quyền xã. Đặc biệt là việc tổ chức đối thoại, lắng nghe phản ánh kiến nghị của công dân trong việc tiếp công dân của công chức và tiếp định kỳ của Lãnh đạo. Mọi phản ánh, kiến nghị của công dân đều được tiếp thu và tiến hành giải quyết theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đảm bảo quyền lợi của công dân.

Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/7/2024 không phát hiện hành vi tham nhũng, tiêu cực nào.

#### **3.2. Kết quả xử lý hành vi khác vi phạm pháp luật về PCTN**

Từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/7/2024, không có trường hợp nào bị xử lý.

#### **4. Việc thu hồi tài sản tham nhũng**

Trong kỳ báo cáo không có thu hồi tài sản tham nhũng.

## **II. TỰ ĐÁNH GIÁ VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PCTN; TC ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ**

### **1. Đánh giá công tác PCTN**

Công tác PCTN luôn được chính quyền xã quan tâm chỉ đạo, quán triệt thực hiện có hiệu quả, vì vậy có sự chuyển biến tích cực. Việc tuyên truyền về phổ biến giáo dục pháp luật về PCTN gắn với tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được coi trọng tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của cán bộ, công chức và công dân.

Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng được thực hiện có hiệu quả như công tác tự kiểm tra tại cơ quan; qua công tác giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo; minh bạch các hoạt động gắn liền với cải cách thủ tục hành chính...

Công tác PCTN, TC được giữ vững và phát huy, không có hiện tượng vi phạm tham nhũng tại địa bàn.

**2. Tồn tại, hạn chế; kiến nghị và đề xuất (nếu có):** Không có.

**3. Đề xuất, kiến nghị; phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp trong thời gian tới**

**3.1. Đề xuất, kiến nghị**

Cấp trên tiếp tục tổ chức có buổi tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cơ sở về công tác phòng chống tham nhũng.

**3.2. Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp**

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác PCTN, kế hoạch tuyên truyền về công tác PCTN đa dạng về nội dung, hình thức.

- Thực hiện nghiêm túc pháp luật về vị trí công tác, cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan.

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện PCTN, công tác tự kiểm tra nội bộ, nêu gương.

- Phát huy vai trò giám sát của người dân, ban thanh tra nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là một số lĩnh vực trọng tâm dễ xảy ra tham nhũng.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khoá XV của UBND xã Y Tịch./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra huyện;
- TT ĐU, HĐND xã;
- CT,PCT UBND xã;
- UB MTTQ & các đoàn thể;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Mai Việt Lào**